



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 483

ngày 10 tháng 10 năm 2004

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thành Tâm

*Thành tâm thực hiện trí phân hành
Quán tưởng Trời cao tự cứu mình
Quý đạo yêu đời tâm tự thức
Thành tâm tu luyện rõ tiến trình*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 01/08/04 đến 07/08/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Hành trình tiến hóa của phần hồn có gì lạ?
- 2) Làm sao được khỏe?
- 3) Qui hồn qui vía là sao?
- 4) Hội tụ yêu thương là sao ?
- 5) Lưu luyến là sao?
- 6) Tại sao không nở xa rời?
- 7) Đồng diễn là sao?

<p>1) Montréal, 01-08-2004 4:15AM <i>Hỏi: Hành trình tiến hóa của phần hồn có gì lạ?</i></p> <p>Đáp: Thưa hành trình tiến hóa của phần hồn càng ngày càng nhẹ và khỏe ra</p> <p>Kệ: <i>Gặp nhiều kỳ diệu ở bên trên Chuyển hoá thâm sâu rất vững bền Kỳ diệu cõi trời không lẫn lộn Phân minh thanh trược cứu phần hồn</i></p>	<p>2) Montréal, 02-08-2004 7: 10 AM <i>Hỏi: Làm sao được khỏe?</i></p> <p>Đáp: Thưa ăn uống quân bình thì sẽ được khỏe ra</p> <p>Kệ: <i>Quân bình tự cứu tự thân an Tiến hóa thâm sâu tự bạc bàn Giúp đỡ chơn hồn qui một mối Thành tâm học hỏi tiến từ hồi</i></p>
<p>3) Montréal, 03-08-2004 8: 24 AM <i>Hỏi: Qui hồn qui vía là sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa qui hồn qui vía là tái lập sự quân bình</p> <p>Kệ : <i>Hồn vía tái hồi tự xét tâm Thành tâm tu luyện chẳng sai lầm Qui y Phật Pháp tự siêu tâm Kẻ tóc đường tơ rõ siêu âm</i></p>	<p>4) Atlantic city, 04-08-2004 5 : 15 AM <i>Hỏi : Hội tụ yêu thương là sao ?</i></p> <p>Đáp: Thưa hội tụ yêu thương là vía hồn tương hội</p> <p>Kệ: <i>Vía hồn tương hội yêu vô cùng Mắt sáng mặt tươi hơn hử chung Lưu luyện vô cùng quyết sống vui Đồng hành chánh pháp tạo thêm mùi</i></p>
<p>5) Atlantic city, 05-08-2004 12: 50 AM <i>Hỏi: Lưu luyện là sao?</i></p> <p>Đáp: Lưu luyện là không nở xa rời</p> <p>Kệ: <i>Không nở xa rời muốn sống chung Tình thương vô cùng rất bao dung Lâng lâng trong óc không giờ dứt Quý tướng Trời cao thấu triệt mừng</i></p>	<p>6) Atlantic city, 06-08-2004 2: 43 AM <i>Hỏi: Tại sao không nở xa rời?</i></p> <p>Đáp: Thưa đồng hành luồng điển tương hòa</p> <p>Kệ: <i>Quý yêu thật sự chẳng xa rời Lưu luyện thân thương ngộ hợp thời Giải chấp phá mê tiến dự thi Thành tâm hành pháp hướng về Trời</i></p>
<p>7) Atlantic city, 07-08-2004 11:22 AM <i>Hỏi: Đồng điển là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa đồng điển chung hành thì mới có</p> <p>Kệ: <i>Chung hành chung tiến giải phân hòa Thực hiện luân lưu khắp chuyển hòa Thức giác chính mình không dấy bận Minh tâm kiến tánh tiến từ tầng</i></p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

KHÔNG NÊN MÊ TÍN



...Rồi bây giờ nói cái vong nó theo đây thì không đúng. Tu về bên pháp lý này thì tất cả nó phải cởi mở và giải ra chứ không có cái gì theo hết. Đừng có tin tưởng những chuyện theo đó mà làm cho rối loạn nội tâm rồi khó tu hành. Mình phải cương quyết sửa để cho nó đi tới, đừng nghe những sự phù hộ bên ngoài, nghe những thầy bói này kia nọ. Nói thiệt, chính nơi ông thầy bói cũng có vong theo nữa chứ không phải là mình có vong theo.

Tu cương quyết về bên pháp lý này cho nó mở ra đi, rồi tới lúc đó mọi người nó đều giải quyết xong, không sao hết. Cương quyết tu thì nó mở, còn không chịu sửa thì nó không đem ánh sáng tới, rồi mình cứ ở trong cái tăm tối, rồi cứ tin tưởng người này nói một tiếng, người kia nói một tiếng, gặp ai cũng nói có vong theo hết. Nghĩ là có cái vong nó theo thì phải cúng, cúng thì phải mua cái gì... cái gì... làm lung tung hết, rồi hết tiền luôn. Cho nên những người mà có vận xui luôn luôn đi hỏi thăm thầy bói này kia nọ, thì thầy không đổ thừa việc này cũng đổ thừa việc khác. Nhưng có người nào tu tinh tấn hỏi lại ông bói thầy đó: “Con thấy có người nào đứng sau lưng thầy, cái đó có phải cái vong theo thầy không?” Lúc đó thầy cũng “hết hồn”, thấy không?... Không biết cái huệ mình đã mở hay thầy đã mở.

Cho nên chúng ta không có nên tin những sự ở ngoài, nó rối loạn càng rối loạn thêm. Những người tu về từ bi, người ta chỉ đem cái ánh sáng cho mình. Mình có cái huyền năng sáng suốt ở bên trong, mình có thể cởi mở nó ra, mình nắm cái đó để đi tới định giới thì tất cả việc gì cũng giải quyết.

Chứ còn các bạn cứ ù ơ hoài, tối nay nói cương quyết tu pháp này, mai đi kiếm thầy bói, mốt kiếm ông lên bà xuống. Những phần đó nói chuyện này đúng, chuyện kia đúng, rồi một chập nói ông Tiên xuống, ông Di Lạc xuống, ông Thích Ca xuống... Rốt cuộc rồi các bạn ở trong cái đầu óc lợi dụng tham lam, muốn kêu những người khôn ngoan tới làm việc cho mình không. À... làm sao mình mượn được? Những cái ông đó là vô giá, tiền đâu trả lương mà mượn mấy ổng được? Không có nên làm những cái chuyện đó, chúng ta phải tiến gần nơi Ngài, tiến gần nơi mọi sự thanh cao ở bên trên.

THƠ

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ THỨ 23 (DU THUYỀN HAWAII -2004).

----ooOoo----

Năm nay tháng chín bạn ơi,
Thầy cho học đạo chuyển chơi hải hành,
HAWAII cảnh đẹp, trời thanh,
Bóng dừa vượt sóng, nước xanh Thái Bình.
Du thuyền trang bị đẹp xinh,
Quốc Tế Đại Hội hợp tình Vô Vi.
Ban bệ tổ chức kịp kỳ,
Ai đi, ai ở phải ghi danh liền.
Mới tin : chậi ních khoang thuyền,

*Ai đăng ký chậi, có tiền cũng thua.
Đại hội này sướng như vua,
Thuyền nhiều cảnh trí, chẳng thua cung đình.
Phục vụ, nhân sự đẹp xinh,*

*Món ăn, thức uống, thăm tình Á, Âu.
Thầy cho hưởng đủ sắc màu,
Để cho người đạo bắc cầu Thánh Tiên.
Người Tu là kẻ có duyên.
Năm nay Đại Hội là Tiên về Trời.
Trạm ghé, thắng cảnh tuyệt vời,
Mừng Thầy sức khỏe : tuổi đời Tám Hai.*

Chúc cho Bạn Đạo: khỏe hoai,
Đường Tu mau tiến, tương lai vững vàng.
Đức Thầy Sinh Nhật: bằng an ,
Núi Nam sống mãi, phước tràn Biển Đông.
Xứng danh con cháu Lạc Hồng,
Vô Vi Pháp Lý của đồng Thế gian .
Môn Thiền Việt, đến khoa tràng,
"Tình Trời Tận Độ" Thiên Đàng Hawaii.
Ngày cuối, mong chẳng thiếu ai!
Được về Phật cảnh, Thiên Đài nhàn du.
Bấy lâu chẳng phí công phu,
Cũng nhờ Thầy Tổ, truyền từ Việt Nam.
Đức Thầy Tám, kế đăng đàn,
HAI LĂM NĂM: thẳng mở đường tiến thẳng.
Bạn Đạo, cõi trời xích thẳng,
Xa nơi triền phước, mà phăng đường về.
Vô Vi: xe tốt, hồi quê,
MƯỜI NĂM: Xây Dựng Đạo về Thiền Ca.
Ươm mầm, Thầy rót lời xa
THI THƠ Nghệ Sĩ : Nhạc hoa cho đời!
Nguyện cầu đời hết luân vơi,
Hai Ngàn Lẽ Bốn chân trời Vô Vi
SG, 27-05-2004.
TRẦN KIẾN HOA.

=====

ĐỆ TỬ CHÂN TRUYỀN !

Đệ Tử chân truyền của Vĩ Kiên
Cố gắng tu tâm tạo phước điền
Chung lòng góp sức ta xây dựng
Nghiệp quả vơi mòn hưởng cảnh Thiên
Trần gian biến động lòng không động
Vững bước bên ta có Bạn Hiền
Dung hòa hỷ xả tình thêm đậm
Cuộc sống tuy nghèo vẫn thấy yên.
NGUYỄN HIỀN
(Dĩ An, 19-07-2004)

=====

ĐIỂN NẶNG

Nói Điển tôi đây cũng ngỡ ngang
Luận mãi lần hồi thấy bất an
Chi bằng trụ Pháp ta thẳng tiến
Điển thấp hay cao cũng chẳng màng
Ngày đêm Niệm Phật cho sanh chúng
Bản thể an vui sống nhẹ nhàng
Môn sinh Pháp Lý siêng hành pháp
Trễ hẹn ngày giờ phải lệ làng

Đêm đêm chịu khó thu thanh khí
Xác hoại Hồn rời cảnh thế gian.

NGUYỄN HIỀN
(Dĩ An, 19-07-2004)

=====

ĐIỂN. NẶNG!

Nói ĐIỂN nhiều người cũng nể kiên,
Nói hoai nói riết thành. nói ĐIÊN!
Cao siêu ảo tưởng tha hồ "phét",
Vô tướng vô hình mặc sức "tuyên".
Chơn lý không tưởng, mê bánh vẽ
Đời thường chửa rõ, mộng Thần Tiên.
Tu riết thành ra điển nặng. điển?
Tham dục, sân si vẫn. hiện tiền!

THIÊN ĐĂNG
(Phú-Nhuận, 24-07-2004)

=====

MINH TÂM

Hiểu được lòng mình mới thật tu
Hám lợi si mê tạo trước mù
Hồn vào lục đạo luân hồi mãi
Nghiệp quả phân minh mới thoát tù
Tu hành tạo phước vơi mòn nghiệp
Đạo đức từ bi xóa hận thù
Tu sinh Pháp Lý luôn tâm niệm
Báo đáp ơn Thầy đạo chẳng lu.

NGUYỄN HIỀN
(Dĩ An, 17-07-2004)

=====

BẠN VÀ TÔI

Bạn đạo tu hành tự kiểm tra
Quán xét tâm ta ý chánh tà
Soi Hồn tỉnh thức điều sai trái
Lý Đạo duyên trần cảm nhận ra
Mê danh hại trí gây phiền não
Chức Đạo danh đời bởi cái TA
Khiêm nhường Đức Hạnh người tu sĩ
Tốt xấu quân bình biết vị tha.

NGUYỄN HIỀN
(Dĩ An, 17-07-2004)

=====

ĐIỂN QUANG

(Họa y vận bài "Điển Năng" của ĐH. Nguyễn Hiền)
Điển chính là Tâm chớ ngỡ ngang
Điển mà phân tán Tâm không an
Điển thường trụ đánh luôn thẳng tiến

*Diễn rút lông lông thế chẳng màng
Diễn sắc Ngũ Hành còn nặng trược
Diễn màu Huyền Diệu mới nhẹ nhàng
Diễn đường lên xuống do Hành Pháp
Diễn đã khai thông chuyển lệ làng*

*Diễn vào bản thể gọi là khí
Diễn hóa Hào Quang xuất thế gian!*

THIÊN TÂM
(Phú Nhuận, 26-07-2004)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1. Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cha của bạn đạo Trần Minh là Trần Lĩnh từ trần lúc 4 giờ chiều tại Bình Thuận Việt Nam vào ngày 13 tháng 9 năm 2004 nhằm ngày 29 tháng 7 nam Giáp Thân, hưởng thọ 75 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
 2. Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Cha của bạn đạo Huỳnh văn Hùng là Huỳnh văn Rở từ trần tại Sydney hồi 1 giờ chiều ngày 2 tháng 10 năm 2004, nhằm ngày 19 tháng 8 năm Giáp Thân hưởng thọ 76 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.
- Xin cảm ơn quý bạn đạo

BẠN ĐẠO VIẾT

Buổi ra mắt Thiên ca “Tiếng Trống Đại Đồng” tại Nam California Mỹ Quốc

Một tuần lễ trước khi các bạn đạo Vô Vi miền Nam California đi dự Đại Hội “Tình Trời Tận Độ” là lúc mà Ban Multimedia tổ chức lễ ra mắt cuốn DVD Thiên Ca “Tiếng Trống Đại Đồng” mà đã được diễn xuất tại Sanjose trong dịp Đại Hội Đại Đồng Tu Tiên được tổ chức tại SanFrancisco hồi năm ngoái 2003.

Thật ra theo tôi biết thì cuốn DVD Thiên ca này đã được ra mắt mấy tháng trước tại Đức Quốc kèm theo khóa sống chung của các bạn đạo Âu Châu dưới sự hiện diện của Đức Thầy và trên ba trăm bạn đạo tham dự.

Thật vinh hạnh cho Đức Quốc. Thầy từ Úc Châu bay sang Âu Châu rồi bay về Mỹ để dự khóa sống chung và ra mắt thiên ca tại Philadelphia miền đông Hoa Kỳ. Nơi đây có cái chuông Big Bell mà từ lâu đã giống cho bảng Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ mở đầu cho sự Tự Do và Hòa Bình của Nhân Loại và nhất là Mỹ Quốc.

Giá mà Tiếng Trống hòa cùng tiếng chuông thì sẽ vui biết mấy! Cuộc hành trình liên tục của Đức Thầy kể từ đầu năm khi Người ghé về thăm Cali rồi sang Úc Châu và đi qua Singapore để gặp gỡ các bạn đạo. Đi đi lại lại với tuổi già mà chịu đựng như vậy thật là thanh niên cũng khó sánh bằng. Mặc bao gian lao lúc nào thấy Thầy vẫn điềm nhiên như không. Âu cũng là nhờ Ôn Trên hỗ trợ ân điển cho Người.

Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi

Mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Nhiều người vẫn ngại đường xa vì mệt mỗi khi chờ ở phi trường lâu lác. Người chỉ muốn đem Pháp Lý Vô Vi đến với mọi người để mong cho ai đó nếu có duyên may gặp được pháp tu này thì đó là món bảo pháp mà để làm hành trang cho cuộc đời. Hôm nay đây, ngày thứ bảy 21/8/04, bạn đạo nam Cali do ban tổ chức đã mời Thầy đến viếng trụ sở Xây Dựng VôVi luôn tiễn mời một số đồng bạn đạo đến gặp Đức Thầy đã hàn huyên tâm sự cho thỏa lòng mong nhớ.

Tuy nhiên sau cái đau khổ là sự thức tâm để tìm về Thượng Đế. Cho nên thiên ca hiện nay cũng đã thu hút cộng đồng Việt Nam của chúng ta nhiều nơi trên thế giới qua những lần trình diễn ở Canada (Thiên ca Duyên Lành) hồi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ còn sinh tiền. Và ở Đức Quốc (nơi phát xuất thiên ca đầu tiên) Rồi Philadelphia (có Big Bell). Rồi Sanjosé năm ngoài và Nam Cali hôm nay tại Orange Coast College với sự tham dự đông đảo của cộng đồng Việt Nam.

Thật là lắm nhiều khê cho Ban Multimedia mà người bầu gánh là HV, cô đã tận tụy nghiên cứu, xây dựng, khám phá những kỹ thuật mới trong nền Văn Hóa, Nghệ thuật của nền Văn Hóa Việt Nam để đem trình diễn cho dân chúng. Mong đem Đạo vào đời mặc bao lời khen chê thói đời. Bạn đạo Vô Vi thật là dễ thương và dễ tính. Hề Thiên Ca thua lỗ thì xin hốt hụi chót. Đó là phát tâm mua băng để bù đắp thua lỗ để Ban Multimedia có tiền xây dựng thiên ca mới. Phổ biến làn gió mới trong tinh thần xây dựng Đạo Đức và Tình Thương. Đúng như ý Đạo của Đức Thầy.

Hôm nay đây ngày thứ bảy 21/8/2004 bạn đạo Nam Cali do ban tổ chức đã mời Thầy đến viếng trụ sở xây dựng Vô Vi, luôn tiện mời một số đông bạn đạo đến gặp Đức Thầy hàn huyên tâm sự cho thỏa lòng mong nhớ.

Và dịp này có các bạn vì bận việc hoặc vì sức khỏe mà không đi dự đại hội “ Tình Trời Tận Độ “ sẽ có cơ hội diện kiến Đức Thầy. Thấy ai cũng tươi rói như mở hội trong lòng. Có thấy một số bạn đạo ở các nơi đến như Pháp, Canada, Đức Quốc, Monaco, Úc Châu và một số bạn ở các tiểu bang Hoa Kỳ đến Nam Cali trước khi đi đại hội để tháp tùng cùng nhau đi cho vui. Không khí thật là vui như ngày Tết. Ai cũng hồi hộp mong cho có ngày này. Chiều thứ bảy 21 tháng tám lại có bữa tiệc chay mừng ngày đoàn tụ tổ chức tại nhà hàng Bát Đạt để chào mừng Đức Thầy và các bạn đạo trước ngày ra mắt cuốn thiên ca “Tiếng Trống Đại Đồng” sẽ trình làng tại rạp hát Robert B Moore trong khuôn viên đại học Orange Coast của Orange County .

Sáng chủ nhật 22 tháng tám 2004 là một ngày hè thật là dễ thương, bầu trời trong xanh và sáng sủa, gió mát từ biển khơi thổi về .

“Nắng hè gay gắt tha vô cùng rực rỡ chan hòa tình thương,
Ánh quang ban chiếu đẹp xinh. Giúp hồn thức giác tự minh lấy lòng “
Nắng Hè (Vĩ Kiên) .

Đến 2 giờ chiều là quan khách và các bạn đạo đã đến rạp hát. Các bạn đạo thiện nguyện có các bạn ở Bắc Cali cũng về đây phụ. Trình bày các băng giảng và hướng dẫn tu thiền và những ai muốn tìm hiểu pháp lý Vô Vi.

Các bạn thật tận tâm, phát tâm giúp VôVi, có ban ẩm thực đãi quan khách bánh ngọt, chả giò, bánh bò, bánh ích trần rất ngon .

Quan khách và Đức Thầy cùng các bạn đạo đã vào rạp đầy đủ. Có người bồng bế cả gia đình vào xem. Rạp hát chứa trên 900 người mà nay ngồi gần đủ, cũng có người xem một lát rồi bước ra, rồi cũng có kẻ mới đến xem cho biết. Sở dĩ thu hút một số đông quan khách là do một vài tháng trước hội Vô Vi Nam Cali đã đem dán các Flyer quảng cáo ở các chợ Việt Nam và gửi giấy biểu xem hát buổi ra mắt thiên ca.

Mọi người chăm chú lắng nghe buổi trình diễn của các ca sĩ. MC là Anh Dũng và MaiVy. Dễ thương nhất là cô bé Quỳnh Như (cháu ngoại chị Phán). Bé mới 7 tuổi mà đã biết trình diễn các bản dân ca với bộ áo tứ thân và cái trống cơm nhỏ. Đây là mầm non của Vô Vi. Ước gì trong các gia đình Vô Vi tương lai sẽ có nhiều mầm non Vô Vi như chú bé Ethan cháu ngoại của tôi mới có 2 tuổi mà đã biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật với sự giảng giải “Nam thập phương nam lửa Bính Đinh, Mô chỉ rõ vật vô hình...”.

Đó cũng là điều mong ước của Đức Thầy và Ban Multi Media muốn đem Đạo vào đời. Qua bao năm đem thân đi thuyết giảng khắp nơi trên thế giới, Thầy chỉ mong ban rải pháp lý Vô Vi để cứu người. Vì không có gì đẹp hơn là bố thí chơn ngôn và thực hành pháp lý để giúp cho sức khỏe và lòng tự tin hướng thượng để cho ta bớt đau khổ ở trần gian. Vì:

Đời nhiều tranh đấu

Đạo là giữ quân bình

Viết tới đây tôi nhớ lại nhà soạn kịch Shakespear của nước Anh ngày xưa đã viết nhiều vở kịch nổi tiếng như là King Lear, Hamlet, Romeo et Juliette v.v.. để khuyến khích người đời thời đó từ hàng vua chúa đến dân gian thức tâm làm lành lánh dữ, vì hận thù chỉ đem tới cái chết và chỉ có cái chết mới hết hận thù trong cảnh nôi da xáo thịt. Những bản kịch này rất hay mà hồi nhỏ tôi học ở trường, đó cũng là căn bản đạo đức nếu ta hiểu mà thức tâm tu tính. Ông Shakespear cũng có ý định cải hóa xã hội thời đó nên có lúc rạp hát của ông phải bị ngưng trình diễn một thời vì đã xúc phạm đến vua chúa .

Riêng thiên ca và ban Multimedia cũng đã ra công xây dựng những bản nhạc thiên ca để mai sau nếu phổ biến trong nhân gian may ra có nhiều người thức tâm mà tu tính để tự độ và độ tha . Mặc dù hiện nay thiên ca chưa được hưởng ứng nhiều ở quần chúng. Vì người đời quen thích nghe nhạc đời mặc dù biết nhạc tình là ca ngợi sự đau khổ của tình yêu mà mọi người cũng thích xem và ca tụng .

Lời ca đạo đã được diễn biên và trình diễn bởi các nhạc sĩ nổi tiếng kính yêu nay đã khuất như Trầm tử Thiêng, Duy Khánh, Hoàng Thi Thơ. Tôi xin nghiêng mình kính bái quý vị này vì trước khi vĩnh biệt cõi đời đã để lại những bản nhạc thiên bất hủ cho bạn đạo chúng tôi. Thầy cũng vui khi lời thơ của người được khai triển thành nhạc qua các nhạc sĩ nổi tiếng còn tại thế như là Phạm Duy, Nhật Ngân, Trần Trịnh, Kiều Hưng, Đức Thành v.v... và biết đâu trong tương lai còn có nhiều mầm non Vô Vi sẽ theo gót cha ông sáng tạo những điều hay cho thiên ca như các em trong Vô Vi “Tiếng Nói Trẻ” ở Canada tự soạn vở kịch “Tìm bạn trên Internet”. Để cuối cùng tìm ra đâu là thật đâu là giả, để rồi cùng trở về Chơn Thiện Mỹ của Vô Vi. Các em là những mầm non còn trinh bạch chưa lắm nhiều bụi trần để tu tính để trở thành những người tốt. Vì người ta nói : “Ồ bầu thì tròn, ở ống thì dài” cũng như “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

Nếu các em ở trong gia đình có đạo đức thường nghe những lời dạy dỗ hay đẹp thì các em sẽ có căn bản gia đình đạo đức. Do đó nếu đem đạo vào đời được thành tựu, đó là duyên may cho người sáng tạo cũng như kẻ nhận được. Chúng ta nên giúp tay chứ không nên chỉ ngồi đó mà khen chê châm biếm. Người tu Vô Vi chân chánh nếu ý thức được Đời là giả tạm và thật sự muốn giải thoát chắc chắn sẽ phát tâm giúp hết mình cho Vô Vi và không bao giờ lìa xa Thầy. Hơn nữa người tu Vô Vi không phải là kẻ “ngồi mát ăn bát vàng” là “vô tích sự” nên chúng ta phải tiếp tay xây dựng như trụ sở xây dựng Vô Vi ở Westminster mà Thầy đã cho tên đó.

Nói về hôm trình diễn ra mắt cuốn Thiên ca thì sau đó mọi quan khách ra về sau khi đã thưởng thức những bản nhạc thiên ca do các ca sĩ bên ngoài trình diễn và các ca sĩ trong DVD như Thanh Tuyên, Ý Lan. Nếu chúng ta nghe và mục kích sự trình diễn trên DVD và chúng ta ngẫm nghĩ sẽ thấy hay vô cùng. Cho nên sau đó cũng thấy quan khách ghé qua hàng bán DVD để mua về xem và được tặng CD băng giảng. Sau đó nghe nói có đài truyền hình **SBTN của ASIA** có quay phim và phát ra cho cộng đồng xem và Mai Vy cũng tự động viết bài cảm tưởng đăng trên báo **Phụ Nữ Diễn Đàn số 247** hôm đầu tháng 9 này để nói lên cảm tưởng của mình. Xin các bạn nhớ tìm xem.

Cũng trong dịp này ban “Tiếng nói Trẻ” cũng thông báo sẽ tuyển lựa những Mầm Non Vô Vi để sáng tác âm nhạc, kịch nghệ hoặc ca hát để đóng góp trong phần trình diễn sắp tới cho Thiên Ca VôVi. Các

gia đình bạn đạo nào có con em xin giới thiệu tham gia để phát triển tài năng trẻ của VôVi . Và sắp tới ngày 01/1/2005 Thiên Ca VôVi Tiếng Trống Xây Dựng sẽ trình diễn tại rạp La Mirada của city La Mirada miền Nam California Orange County. Ước mong các bạn đạo đóng góp phổ biến cho bạn bè và gia đình tham gia đông đủ để đem Đạo vào Đồi được thành công mỹ mãn.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Vô Kiên Phật

Vạn Vật Thái Bình

Cali 24/9/2004

Thanh Tịnh Mai

Thông Báo về Tết Vô-Vi 2005: Đại Hội Quang Minh Tự Thức

Duyên lành tự đến nơi đây học
Tự thức giao duyên các phương Trời
Học hỏi không ngừng trong động tịnh
Tri tâm tu luyện tiến hợp thời

Kính Bái

Vĩ Kiên

Atlantic City, 1-10-2004

Kính thưa quý bạn đạo,

Sau những giây phút quyến luyến của những ngày Tết Vô-Vi “Tinh Trời Tận Độ” vừa qua tại Hawaii, chúng ta lại được niềm vui hưởng tâm về Đại Hội “Quang Minh Tự Thức” 2005. Đây là một bước tiến trên con đường tâm linh, theo lối Đức Thầy, “sau Đại Hội Tinh Trời Tận Độ, mỗi bạn đạo được sáng hơn một chút để tiến về Quang Minh Tự Thức trong thâm sâu quỹ đạo”.

Đại Hội Quang Minh Tự Thức sẽ được tổ chức tại thành phố Cairns, Queensland, Úc Châu, và cũng là nơi Đức Thầy đã chọn để thành lập Thiền Viện và Làng Vô Vi Quốc Tế. Đồng thời, Đức Thầy khuyến khích đây là cơ hội cho chúng ta giúp đỡ cơ đồ tâm linh của Thượng Đế.

Cairns là một thành phố nổi tiếng đối với du khách khắp thế giới, với khí hậu miền nhiệt đới, trái ngọt cây lành giống quê hương Việt-Nam. Vùng Great Barrier Reef với bãi biển xanh biếc, là một trong những kỳ quan thế giới mà chúng ta được duyên may viếng thăm một lần trong đời. Vì có nhiều tiệm ăn có thể đi bộ đến nơi được, nên Đại Hội sẽ có 3 bữa cơm trưa ăn chung còn buổi sáng và buổi chiều ăn tự túc để quý bạn có dịp dạo phố Cairns và chọn nhà hàng tùy thích.

Đại Hội Quang Minh Tự Thức bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2005 đến ngày 18 tháng 8 năm 2005. Tiếp theo đó, bạn đạo có thể tiếp tục những ngày vui hội cùng nhau với chương trình du ngoạn vào 2 ngày 19 tháng 8 và 20 tháng 8 năm 2005. Vì tháng 8 là cao điểm du lịch, và là mùa khí hậu khô và ấm áp tại Cairns, nên rất đông du khách viếng thăm. Xin quý bạn ghi danh giữ chỗ càng sớm càng tốt vì sau các thời hạn ghi danh, BTC sẽ không bảo đảm còn chỗ nữa.

Ước mong sẽ được hội ngộ cùng Đức Thầy và quý bạn vào mùa hè năm 2005,

Thành thật cảm ơn quý bạn,

Ủy Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kính mời.

Phiếu Ghi Danh

Đại Hội “Quang Minh Tự Thức”

Cairns, Queensland, Australia

15/08/2005 - 19/08/2005

(Xin điền mỗi người một phiếu, kể cả trẻ em)

Họ và Tên (giống trong Passport): _____

Địa Chỉ: _____

Thành Phố Tiểu Bang: _____ Zip code: _____ Quốc Gia: _____

Điện thoại: _____ E-mail: _____

Thuộc Thiên Đường / HAHVV: _____ Quốc tịch: _____

Nam [] Nữ [] ngày sanh: _____

Emergency Contact (Tên người nhà và số điện thoại liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Tên: _____ Điện thoại: _____

Nếu hủy bỏ trước ngày 01-05-2005, phải mất tiền đặt cọc 50 USD một người.

Nếu hủy bỏ trước kể từ ngày 01-05-2005, lệ phí Đại Hội, khách sạn và tour sẽ không thể hoàn trả lại.

Giá tiền Cho 1 người	Phòng 1 người lớn	Phòng 2 người lớn	Phòng 3 người lớn	Trẻ em 16 tuổi trở xuống ở chung Phòng với 2 người lớn	
Đại Hội (5 ngày/4 đêm)	795 USD	495 USD	395 USD	195 USD	
Giá tiền khách sạn trước và sau đại hội cho 1 người					
Đêm 13/08/2005	150 USD	75 USD	50 USD	Trẻ em 16 tuổi trở xuống ở chung với 2 người lớn miễn phí (tối đa 2 em nhỏ)	
Đêm 14/08/2005	150 USD	75 USD	50 USD		
Đêm 19/08/2005	150 USD	75 USD	50 USD		
Đêm 20/08/2005	150 USD	75 USD	50 USD		
Đêm 21/08/2005	150 USD	75 USD	50 USD		
Đêm 22/08/2005	150 USD	75 USD	50 USD		
Tour ngày 19/08/2005 đồng giá tiền người lớn và trẻ em: 25 USD / 1 người					
Trẻ em dưới 3 tuổi miễn phí					
Tour ngày 20/08/2005 Người lớn: 36 USD Trẻ em 4 đến 14 tuổi: 18 USD					
Trẻ em dưới 3 tuổi miễn phí					
Tổng cộng Lệ phí (USD)					
Ghi danh và đặt cọc trước 01/01/2005					
(200 USD/1 người + Tiền Tour xin đóng hết để giữ chỗ trước)					
Đóng lệ phí còn lại trước 01/05/2005					

Ghi danh và đóng hết lệ phí trước 01/01/2005	
---	--

Xin được sắp phòng chung với:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

1) **Ghi danh Đại Hội**

Thời hạn ghi danh: trước ngày 01/ 01/2005

Ban Tổ Chức không bảo đảm giá cả ấn định sau thời hạn này.

Khóa số ghi danh : 01/ 05/ 2005 hoặc sớm hơn nếu hết chỗ

BTC sẽ không nhận thêm ghi danh nếu hết phòng tại Khách Sạn Đại hội và hết chỗ đi chơi TOUR trước ngày 1 tháng 5 2005.

BTC KHÔNG CHẤP NHẬN GHI DANH TỰ TỨC CHO ĐẠI HỘI

A- Đại Hội 5 ngày/4 đêm

Lệ Phí gồm

- 3 ngày Đại Hội tại Cairns Convention Centre
- 3 bữa cơm trưa trong 3 ngày đại hội
- 4 đêm khách sạn : nhận phòng (check-in) chiều thứ hai 15/ 08/ 2005 và trả phòng (check-out) sáng thứ sáu 19/ 08/ 2005

Vì không có khách sạn lớn tại Cairns, Bạn đạo được chia ra ở trong 3 khách sạn Cairns International, Hilton Cairns và Pacific International theo thứ tự ghi danh. Giờ nhận phòng (check-in) : 2 PM Giờ trả phòng (check-out): 11 giờ trưa

Quý bạn đạo nào cần ở thêm ngoài những ngày nêu trên, xin vui lòng liên lạc với BTC càng sớm càng tốt.

B- Tour 1

Lệ Phí gồm

- Tour trọn ngày thứ sáu **19/08/2005**: Tham quan thiên viện Quốc Tế và Làng Vô-Vi và du ngoạn thăm Kuranda Markets (trên núi), tắm biển tại Port Douglas (ăn uống tự túc).

C- Tour 2

Lệ Phí gồm

- Tour trọn ngày thứ bảy **20/08/2005**: Đi thuyền ra đảo GREEN ISLAND là một trong những kỳ quan thế giới, tắm biển, dạo trên đảo (ăn uống tự túc).

Lưu ý :

1- Bạn đạo đi Tour xin ghi rõ số ngày ở thêm trong Khách Sạn Đại Hội để giữ chỗ trước.

2- Vì số phòng 3 người có giới hạn, BTC sẽ ưu tiên dành chỗ cho quý bạn đạo ghi danh và đóng tiền cọc sớm.

*3- Xin Quý bạn đạo đóng hết tiền tour khi ghi danh giữ chỗ, vì số chỗ có giới hạn, nhất là tour tại đảo GREEN ISLAND trên chiếc tàu dành riêng cho Vô-Vi.
Trong trường hợp hết chỗ trên thuyền Vô-Vi, bạn đạo ghi danh Tour Green Island phải di chuyển trên chiếc thuyền dành cho du khách thường.*

2) Đóng lệ phí

Hạn chót đóng hết lệ phí : 01/ 05/2005

Bạn đạo ghi danh và hủy bỏ trước ngày 1 tháng 5 phải mất tiền đặt cọc 50 USD một người. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2005, lệ phí Đại Hội, khách sạn và tour sẽ không thể hoàn trả lại.

Trẻ em 16 tuổi trở xuống phải ở chung với 2 người lớn (2 người lớn đóng tiền giá người lớn phòng 2 người) nếu không phải trả giá người lớn.

Cách đóng lệ phí :

Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng **DOLLARS Mỹ (\$US)**

International Money Order [] Postal money order [] hay Cashier's check

Đặt cọc 200 USD cho lệ phí đại hội : trước 01/ 01/2005

Đóng lệ phí còn lại : trước 01/ 05/2005

Xin đóng hết tiền TOUR khi ghi danh đi TOUR.

3) Liên lạc Ghi danh Đóng Lệ Phí

Bạn đạo tại Mỹ, Úc Châu, và Á Châu:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Friendship Association of Northern California**

và gửi về địa chỉ: Mai Nguyen

P.O. Box 5234

Oroville, CA 95966, USA

Tel: (530) 589-6972 Email: maioro@yahoo.com

(Riêng bạn đạo ở Úc muốn ghi danh và đóng tiền lệ phí bằng Úc Kim xin liên lạc trước với Mai Nguyen – email maioro@yahoo.com)

Bạn đạo tại Canada:

Money Order hay cashier's check xin đề tên: **VoVi Association of Canada**

và gửi về địa chỉ: Phan Cao Thăng

7021 Louis Hebert Apt 1C,

Ville Lasalle, Quebec H8N 3E9, Canada

Tel: (514) 367-3961 Email: aphancao@videotron.ca

Bạn đạo tại Âu Châu:

Xin ghi danh và đóng tiền cho anh Dominique và gửi về địa chỉ:

Dominique Santelli

Thiên Viện Quy Thức

220 Le Senaillet, 74500 Publier, France

Tel: (0)(4) 50 70 83 55 Email: santelli.dominique@wanadoo.fr